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เริ่มประชุม  เวลา 09.36  น.         

    เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ  ไปราชการ
จังหวัดนครราชสีมา และอยู่ระหว่างเดินทางกลับ  จึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า  รอง
อธิการบดี กรรมการบริหารงานวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
แทน และได้มอบหมายให้ นายนิติธร  อุ่นค าปา  นายทะเบียนกองบริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ
การประชุม แทน ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

                   ในการนี้ เลขานุการการประชุมได้ส ารวจผู้มาประชุม เมื่อพิจารณาว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึง
เรียนเชิญ ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้               

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

         วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1.1 สรุปผลการสอบคัดเลือกผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 รอบที่ 1 

ตามท่ีมหาวิทยลัยได้ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการ  
ศึกษา 2568 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567  นั้น กองบริการการศึกษาได้จัดท าประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงเวลาของการแจ้งยืนยันเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   
                              ในการนี้ จึงสรุปรายงานจ านวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพ่ือเป็นนักศึกษาใหม่ปี
การศึกษา 2568  รอบท่ี 1  ของแต่ละคณะ ให้ทราบดังนี้  
                              - คณะครุศาสตร์                         จ านวน  383  คน  
                              - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จ านวน   95  คน  
                              - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน   72  คน  
                              - คณะวิทยาการจัดการ                  จ านวน  69  คน 
                              - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          จ านวน  35  คน 
                              - คณะเกษตรศาสตร์                      จ านวน   8  คน  
                              - คณะพยาบาลศาสตร์                    จ านวน   48  คน (เต็มจ านวน)  
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                             ทั้งนี้  ไดม้ีผู้สอบถามเพ่ิมเติมว่า หากสอบไม่ผ่านการคัดเลือก แต่สนใจอยาก 
เข้าเรียนกับมหาวิทยาลัย ควรจะเก็บค่าสมัครอีกหรือไม่  เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ ทุกคนต้อง 
มีสาขาวิชาที่เรียน  จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากคณบดี เพ่ือน าไปปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการในการ
ด าเนินงานรอบที่ 2  และการด าเนินการสอบคัดเลือกในปีการศึกษา 2569 ต่อไป   
         

ข้อคิดเห็น  
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการสอบสัมภาษณ์ 

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันในบางประเด็น ที่ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร 
กับอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน   ดังนี้  

1.1) แนวปฏิบัติในการยืนยันการเลือกอันดับที่ 2  ควรจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สัมภาษณ์ทราบถึง 
แนวปฏิบัติในการยืนยันเลือกล าดับที่ 2 ว่านักศึกษาจะต้องท าอย่างไรบ้าง เพราะผู้มาสอบสัมภาษณ์บางคน
สอบถามกับอาจารย์ที่สัมภาษณ์  
              1.2) การให้เลือกสมัครอันดับสาขาวิชาได ้2 อันดับ  ผู้สมัครบางคนเข้าใจว่า การระบุเลือกอันดับ
ทั้ง 2 อันดับมีสิทธิในการเลือกเท่ากัน เนื่องจากผู้สมัครบางคนระบุสาขาวิชาที่เจอชื่อก่อน  โดยไม่ทราบว่า
ต้องเรียงล าดับตามสาขาวิชาวิชาที่สนใจมากที่สุดไว้อันดับแรก  เมื่อสัมภาษณ์แล้วทราบว่าจะต้องเลือกอันดับ 
จึงเป็นไปได้ทีผู่้เข้าสอบบางคนประสงค์จะเลือกยืนยันสาขาวิชาอันดับที่ 2  
             1.3) ควรมีการแจ้งแนวปฏิบัติให้ชัดเจนว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกทีไ่ม่เข้าสัมภาษณ์จะไม่ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์  เนื่องจากผู้สมัครบางคนเข้าสัมภาษณ์เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกอันดับ 2  โดยไม่ได้เข้าสัมภาษณ์
สาขาที่เลือกอันดับ 1  เพราะเข้าใจว่าทั้ง 2 อันดับที่เลือกให้สิทธิเท่ากัน แต่ได้ถูกประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกในสาขาล าดับที่ 1   
        2) คณะครุศาสตร์  
            2.1) หลักสูตรที่ผู้มาสมัครจ านวนมาก จะส่งรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเต็มจ านวนที่รับสมัคร 
แต่ผู้สอบสัมภาษณ์อาจไม่ได้พิจารณาว่านักศึกษาเลือกสาขานั้น ๆ  เป็นอันดับ 1 หรืออันดับ 2  เมื่อประกาศ
ผลปรากฎว่าผู้สมัครมีชื่ออยู่ในสาขาวิชาที่เลือกอันดับ 1  และต้องตัดรายชื่อการเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ในสาขาวิชาที่ 2 ออก  ท าให้จ านวนที่นั่งของสาขาอันดับที่ 2 ลดลง  แต่เนื่องจากตามเกณฑ์ของครุสภา 
หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาขาดเกินได้ไม่เกิน 10% ของแผนรับสมัคร คือ จ านวน 66 คน ก็เปิดรับสมัคร
เพ่ิมในรอบต่อไปได้  แต่กรณีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจะขอรับเพียง 60 คนไม่รับเกิน เนื่องจากหากเปิด 2 
กลุ่ม ภาระงานก็จะมากขึ้น แต่เบิกค่าตอบแทนภาระงานเกินไม่ได้  จะขอไม่รับนักศึกษาเพ่ิมได้หรือไม่  และ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ก็รับนักศึกษาเพียงกลุ่มเดียว ยกเว้นหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีอัตราอาจารย์
เพ่ิมขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาจ านวนผู้รายงานตัวว่าจะมาครบหรือไม่ เพ่ือรับเพ่ิมในรอบต่อไป ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีการทบทวนเรื่องการเบิกค่าตอบแทนการสอน 
          2.2) คณะครุศาสตร์ ได้ออกไปจัดบู๊ทเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เป็นวิกฤติของคณะ 6 หลักสูตร 
ในงานหอการค้าแฟร์จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สนามหน้าศาลากลางระหว่างวันที่ 19 – 28 พฤศจิกายน 2567  
ได้แก่  สาขาวิชานาฏศิลป์  ภาษาเกาหลี   ภาษาจีน  วิทยาศาสตร์   คอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สลับกันไป  เป็นการสร้างบทบาทการท างานเชิงรุกให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ให้ไปพิจารณาหาผู้สมัครเรียน
จากโรงเรียนต่าง ๆ ให้มากข้ึน  เนื่องจากในการประเมินมหาวิทยาลัยและคณบดี  มีข้อมูลว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์  สุโขทัย แพร่ และน่าน ตามล าดับ ดังนั้นพ้ืนที่หลักคือ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยและคณะ ควรต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนเพ่ือดึงนักเรียนในพื้นท่ีจังหวัดมา
สมัครเรียนมากขึ้น  



๔ 

 

               2.3) เดือนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดค่ายอบรมนอกสถานที่ให้กับอาจารย์แนะแนว
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดค่ายที่โรงแรมจ านวน 2 วัน ไปเรียบร้อยแล้ว  และทราบว่ามีแผนที่จะจัดอบรมใน 
โซนภาคเหนือตอนบน  ภาคเหนือตอนล่าง   และภาคอีสาน  
          3)  วิทยาลัยน่าน ได้ออกรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ จากจังหวัด
แม่ฮ่องสอนร่วมกับมูลนิธิพิพัฒน์ทั้ง 7 อ าเภอ ได้จ านวน 155 คน  และเมื่อท าการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
แล้ว ปรากฎว่ามีผู้ยืนยันเป็นนักศึกษาแล้ว 85 คน  ทั้งนี้ ได้ประสานกับบริษัท ซีพีออลล์ ได้จัดโควตาไว้ให้
จ านวน 100 คน และสามารถที่จะรับนักศึกษาเพ่ิมได้อีกจ านวนหนึ่ง เนื่องจากหลักสูตรจะมีจุดขายในเรื่อง
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30%    ในปีต่อไปวิทยาลัยน่านจะประสานส่งให้ข้อมูลผู้สนใจสมัครเรียนใน
หลักสูตรอ่ืน ๆ ของคณะต่าง ๆ ทราบเป็นข้อมูล เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเรียนต่อในหลักสูตรอ่ืน ๆ  ของ
มหาวิทยาลัย แต่ส่วนใหญ่จะขาดแคลนทุนทรัพย์ และคณะอาจมีทนุการศึกษาสนับสนุนให้ได้    
          4) มหาวิทยาลัยจะต้องมีการด าเนินการจัดอบรมอาจารย์แนะแนวด้วยเช่นกัน  ควรมีการน าข้อมูล
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่งฯ (กบต.) เพ่ือพิจารณาในเชิงนโยบาย เรื่องงบประมาณเพ่ือ
จัดท ากลยุทธ์ในการรับสมัคร หรือออกจัด Event ต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นอาจารย์  ครูแนะแนว ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
เพ่ือให้มผีู้มาสมัครเป็นนักศึกษาเพ่ิมขึ้น  เพราะรายได้หลักของมหาวิทยาลัยมาจากจ านวนนักศึกษา หลักสูตร
สาขาวิชาที่ไม่มีผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีการจัดทุนการศึกษา หรือการลดค่าสมัคร  การลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือสนับสนุน หรือหลักสูตรที่ไม่มีผู้สมัครเรียนอาจจะต้องด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานให้มากขึ้น   
         5) ผู้สมัครที่สมัครและไม่มาเข้าสอบ ควรมีมาตรการในการติดตามผู้สมัคร ให้มาเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้
ได้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ โดยอาจจ้างนักศึกษานิเทศศาสตร์มาท า Past Time เพ่ือประสานติดตาม สอบถาม
และ จูงใจผู้สมัครเพ่ือให้มาสอบสัมภาษณ์ แต่จะต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องทักษะการพูดคุย สื่อสาร 
จูงใจ  ส่วนนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ไม่ผ่านด้วยเหตุใด แนะน า จูงใจให้ไปเรียนสาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัยได้
หรือไม่  
          6) รายได้หลักของมหาวิทยาลัย 90%  ส่วนใหญ่จะมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา  
ดังนั้น วาระแห่งชาติของมหาวิทยาลัย คือ เรื่องจ านวนนักศึกษา ซึ่งอาจต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนเป้าหมาย 
ที่จะน าเรื่องการท างานวิจัยมาทดแทนเรื่องจ านวนนักศึกษา อาจจะเป็นการเสริมรายได้เท่านั้น  จากจ านวน 
ผู้สอบที่ผ่านการคัดเลือก เห็นว่าเป็น 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของจ านวนผู้ที่สมัคร ยังมีจ านวนผู้ที่ไม่มาสอบ
หรือสอบไม่ผ่านอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งเห็นว่าสามารถจะติดต่อ ประสาน จูงใจให้มาเข้าสอบคัดเลือกกับ
มหาวิทยาลัยได้อีกจ านวนหนึ่ง โดยส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการ  ทั้งนี้ ผู้ประสานติดตามผู้สมัครให้มาสอบ
สัมภาษณ์ส่วนกลางอาจจะต้องมีการฝึกหัด หรือฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะแก่ผู้ที่จะท าหน้าที่ในส่วนนี้ เพราะ
ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารได้เหมาะสม มีทักษะในการพูด มีจิตวิทยาในการพูด โน้มน้าว สร้าง
ความเข้าใจที่ดีกับผู้สมัครและผู้ปกครองได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้สนใจเรียนต่อมีหลายสถาบันที่เป็นทางเลือกใน
การศึกษาต่อมากขึ้น  
            

ที่ประชุม   1. รับทราบสรุปจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2568 รอบที่ 1 
                  และประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะจากการด าเนินการสอบสัมภาษณ์  
              2. ในประเด็นของการประสานติดตามผู้สมัครที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์เพ่ือให้มาเข้าสอบคัดเลือกใน 
                  รอบต่อไป มอบงานรับสมัครนักศึกษาด าเนินการประสานติดตามโดยตรงไปก่อน  
 
 
  



๕ 

 

 
         วาระท่ี 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

                  1.2.1  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 

                              ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือที่ ปช 0010/ว 0049 ลงวันที่ 18 กันยายน 
2567  ได้ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เผยแพร่ ประชา- 
สัมพันธ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปยังบุคลากร หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง อว. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ได้ก าหนดแนวทาง
ด าเนินงาน : ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โดยมี
เป้าหมายให้บุคลากร/เยาวชนระดับอุดมศึกษา มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ นั้น  

                              ในการนี้  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขอน าส่งรายละเอียดหลักสูตรต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มา
เพ่ือพิจารณาใช้ในการฝึกอบรมบุคลากร และ/หรือการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบันอุดม 
ศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. ในการวัดผลผู้เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ 
https://www.ops.go.th/th/acoc  

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
           (เอกสารประกอบอ้างอิง  หนังสือที่ อว 0212/ว 510 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567)  
 

ที่ประชุม   รับทราบ รายละเอียดหลักสูตรต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ของส านักงานปลัด  
              กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 
          วาระท่ี 1.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ  
                                       -  ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2567   
                         ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุม 
คณะ กรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2567  เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2567  จ านวน 22 หน้า  และ
ได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายงานการประชุมแล้ว   สรุปผลดังนี้  
                        -  คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ได้ส่งแบบตอบรับ จ านวน 7 ราย           
                        -  คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข   
                           จ านวน 8 ราย   
                         จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการ 
ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  9/2567  เมื่อวันที่  
                   13 กันยายน 2567  โดยไม่มีการแก้ไข  

https://www.ops.go.th/th/acoc


๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 9/2567 

          วาระท่ี 3.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ   

                           จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 9/2567  เมื่อวันที่ 13 
กันยายน  2567  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบรหิารงานวิชาการ  ได้มีการด าเนินการตามมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และน าเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามล าดับเรียบร้อยแล้ว   

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

           วาระท่ี 3.2  การพิจารณาการก ากับติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 
(ปีงบประมาณ 2567) ส าหรับเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 

                             ด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการสรุปข้อมูล
การก ากับติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือใช้รับ
นักศึกษาใหม่เข้าปีการศึกษา 2568 เรียบร้อยแล้ว   จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือ
พิจารณา   สรุปดังนี้ 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1) หลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพรับรอง สามารถจะเปิดรับสมัครก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพ่ือให้ 
สามารถเปิดรับสมัครได้ครอบคลุมทุกหลักสูตรตั้งแต่รอบแรกหรือไม่  

2) หลักสุตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 2 หลักสูตรที่จะปรับชื่อหลักสูตรใหม่  คือ  
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและสารสนเทศฯ  ซึ่งจะน าเสนอในวันนี้  และหลักสูตร
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว  ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี อาจจะต้องรอในเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จึงให้หลักสูตร ค.บ.ดนตรีศึกษาน าเสนอไปก่อน  



๗ 

 

3) สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการน าเสนอหลักสูตรไม่เกินครั้งละ 3 หลักสูตร หากหลักสูตรใดมี
ความเร่งด่วน ให้คณบดีพิจารณาแจ้งการจัดเรียงอันดับหลักสูตรที่จะน าเสนอให้ทราบด้วย  

 

ที่ประชุม   รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2567  เพื่อใช้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2568   
 
           วาระที่ 3.3  การพิจารณาผลการก ากับติดตามการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ที่จะใช้เปิดสอนในปีการศึกษา 2567 

                           ด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการก ากับติดตาม
ผลการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือเปิดสอนนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2567  จ านวน 12 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว  โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ผ่านการ
ตรวจสอบจาก สป.อว. แล้วจ านวน 9 หลักสูตร  คงเหลืออีก 3 หลักสูตร ที่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ 

                            ในการนี้ จึงได้จัดท าข้อมูลสรุปผลการก ากับติดตามการรับรองหลักสูตรที่มีการพัฒนา
และปรับปรุงในปีงบประมาณ 2566 และเปิดสอนในปีการศึกษา 2567 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร 
งานวิชาการพิจารณา ดังนี้     

สรุปผลการก ากับติดตามการรับรองหลักสูตรที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2567 

ท่ี 
คณะ/

วิทยาลัย 

ช่ือ
หลักสูตร 
(ช่ือย่อ) 

สาขาวิชา 
ปีของ

หลักสูตร สป
.อ

ว.
 

ก.
พ.

 

ก.
ค.

ส.
 

สภ
าวิ

ชา
ชีพ

 

ตร
วจ

กา
รเน

ิน
กา

รห
ลัก

สูต
ร 

หมายเหตุ 
(การเปลี่ยนแปลง) 

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2565 

1 ครุศาสตร์ ค.บ. การประถมศึกษา 2567          ผ่านการตรวจสอบหลักสูตรจาก สป.อว. 

2 ครุศาสตร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 2567          ผ่านการตรวจสอบหลักสูตรจาก สป.อว. 

3 ครุศาสตร์ ค.บ. เกษตรศาสตร์ 2567          ผ่านการตรวจสอบหลักสูตรจาก สป.อว. 

4 ครุศาสตร์ ค.บ. คณิตศาสตร์ 2567           

5 
 

ครุศาสตร์ 
 

ค.บ. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 

2567 
        

 
  

6 ครุศาสตร์ ค.บ. นาฏศิลป์ 2567          ผ่านการตรวจสอบหลักสูตรจาก สป.อว. 

7 ครุศาสตร์ ค.บ. พลศึกษา 2567          ผ่านการตรวจสอบหลักสูตรจาก สป.อว. 

8 ครุศาสตร์ ค.บ. ภาษาต่างประเทศ 2567          ผ่านการตรวจสอบหลักสูตรจาก สป.อว. 

9 ครุศาสตร์ ค.บ. ภาษาไทย 2567          ผ่านการตรวจสอบหลักสูตรจาก สป.อว. 

10 ครุศาสตร์ ค.บ. วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

2567          ผ่านการตรวจสอบหลักสูตรจาก สป.อว. 

11 ครุศาสตร์ ค.บ. สังคมศึกษา 2567          ผ่านการตรวจสอบหลักสูตรจาก สป.อว. 
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เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรมการจัด
การพลังงานในงาน

อุตสาหกรรม 

2567 
         

 
  

   (เอกสารประกอบอ้างอิง  สรุปข้อมูลการติดตามผลการรับรองหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2567)  
 

ข้อคิดเห็น   หลักสูตรที่ผ่านการตรวจสอบหลักสูตรจาก สป.อว. และส่งมาให้ปรับแก้ไขแล้ว คาดว่าในปี  
               2568  สป.อว.จะเข้ามาตรวจสอบติดตามการด าเนนิการของหลักสูตร  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ ผลการก ากับติดตามการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่มีการ 
                  ปรับปรุงในปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้เปิดสอนในปีการศึกษา 2567   ตามเสนอ  
 



๘ 

 

            วาระที่ 3.4   การพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
                              สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2567 ทีป่ระชุมได้พิจารณาหลักสุตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  
                              ในการนี้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้
ด าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเรียบร้อย
แล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

 (เอกสารประกอบอ้างอิง 1.รายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
                               2.ข้อมูล CLO รายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                                  รฐัประศาสนศาสตร์)  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1) หลักสูตรสาขาด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่ จะเป็นตลาดส าหรับผู้เรียนเสาร์ 
อาทิตย์ ที่เป็นข้าราชการทหาร ต ารวจ บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการปรับวุฒิ  ซึ่งใน
จังหวัดน่านจะมีมหาวิทยาลัยสงฆ์เปิดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แตอั่ตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ถูกกว่าของมหาวิทยาลัย และมีที่ตั้งอยู่ในเมือง เห็นว่าตลาดผู้เรียนเสาร์อาทิตย์ยังมีกลุ่มผู้สนใจศึกษาต่ออยู่ 
แต่เนื่องจากมีคู่แข่ง  คณบดีอาจต้องลงพ้ืนที่และต้องเตรียมข้อมูลเพ่ือตอบค าถามสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ในการหากลุ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสูงว่า และท่ีตั้งอยู่ไกลเมือง  

2) ในเดือนมกราคม 2568 คณะเทคโนโลยีอุตหสากรรมจะลงพื้นที่ท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ าร่วมกับ  
หน่วยงานราชการหลายแห่ง วิทยาลัยน่านอาจจัดเตรียมท าบู๊ทเผยแพร่หลักสูตรไปประชาสัมพันธ์ร่วมกันได้ 

3) หลักสูตรควรมีการส ารวจข้อมูลจ านวนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบต. เทศบาล 
ในจังหวัดน่าน และจ านวนบุคลากรที่ยังไม่มีวุฒิระดับปริญญาตรีที่ต้องการเรียนหลักสูตร รป.บ. เพ่ือจัดท า
สไลด์สรุปเป็นข้อมูลสนับสนุนการเปิดสอนในภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประกอบเพ่ิมเติม และอาจเพ่ิมสไลด์
เรื่องการเรียนเทียบโอนกับท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาเรียนให้จบการศึกษาเร็วขึ้น เพ่ือเป็นจุดเด่นของ
หลักสูตร 

4) สภามหาวิทยาลัยก าลังมีแผนที่จะปรับปรุงวิทยาลัยน่าน และจะลงพื้นทีท่ี่จังหวัดน่านประมาณ 
เดือนธันวาคมหรือมกราคม 2568  เห็นว่าก่อนที่จะน าหลักสูตรเสนอเข้าสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
ควรจะมีการท า MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ก่อน หากสามารถด าเนินการได้ทัน โดยอาจมี
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นการเรียนแบบเจ้านายรู้ การนิเทศการท างาน การฝึกงานกับหน่วยงานก็
อาจท าแบบเป็น CWIE  และอาจได้รับการสนับสนุนให้จัดการศึกษาที่เทศบาลด้วย  ซ่ึงจะมีความแน่นอนกว่า
การรอรับสมัครทั่วไป ทีก่ลุ่มเป้าหมายอาจจะเลือกสมัครกับสถาบันอ่ืนที่ค่าธรรมเนียมถูกกว่า  

5) แต่เดิมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยน่าน เป็นลักษณะของหลักสูตรไปหาผู้เรียน ซึ่งมหาวิทยาลัย 
เคยไปจัดการเรียนการสอนที่ อ าเภอปัว  อ าเภอบ่อเกลือ ซึ่งก็มีผู้เรียนจ านวนมาก  แต่ปัจจุบันเรามีวิทยาลัย
น่านซึ่งเป็นสถานที่ตั้งหลักในการจัดการเรียนการสอนแต่อยู่ห่างไกลเมือง หลักสูตรอาจจะย้อนแนวทางการ
หากลุ่มเป้าหมาย และจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบเดิม โดยอาจพิจาณาตามภูมิภาคน้อยที่อ าเภอปัว และ
พ้ืนที่รอบ ๆ  เพ่ือจัดการศึกษาท่ีอ าเภอปัว หรืออ าเภอบ่อเกลือ 
 



๙ 

 

6) ในเอกสาร CLOs  ควรมีทบทวนและปรับปรุงการเขียนกิจกรรมของอาจารย์ ให้สอดคล้องกับ 
กิจกรรมที่ถ่ายทอดแก่นักศึกษา ใน Learning Activities และ Teaching Activities ซึ่งมองว่า  C2 คือ 
เข้าใจ  แต่ C4 คือวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ และ C6 คือ Creative  เนื่องจากในส่วนของกิจกรรมเห็นว่ายังไม่
สอดคล้องกัน ตามที่ระบุในหัวข้อที่ 8 ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชากับการจัดการเรียน
การสอน  ควรเขียนให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เขียนตามหลักทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy  และในส่วนที่
เพ่ิมเป็น C4 และ C6 ควรตรวจสอบทบทวนอีกครั้งว่าจะใช้กลยุทธ์ใดในการสอน วิธีการสอนจะใช้อะไร 
เนื่องจากรูปแบบการสอนใน 15 สัปดาห์ระบุว่า บรรยายใช้ Power Point  ร่วมตั้งประเด็นค าถามฯ 
เหมือนเดิมทั้งหมด  เห็นว่ากิจกรรมในแต่ละหน่วยควรจะมีความแตกต่างกัน  หากท าข้อมูลแสดงความ
เชื่อมโยงได้ชัดเจน  ก็สามารถน าไปใช้ตอบการประเมินแบบ AUN-QA ได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น  หลักสูตร 
รป.บ. ส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบาย ประยุกต์  และออกแบบ ตาม C6 แต่จะมีน้อย หากมีให้เห็นเป็นรูปธรรมก็
จะเป็นจุดเด่นของหลักสูตรได้  

7) รายละเอียดหลักสูตรหน้า 27   หมวด ก  งบด าเนินการ ยังไม่ไดแ้สดงผลรวม (ก)  
8) ใน CLO หน้า 20  รายวิชาการเสริมสร้างภาวะผู้น าและรายวิชาการท างานเป็นทีม  ในช่อง  

Action Verb  ระบุเป็น ปฏิบัติ (P3) และส่งเสริม (A2)  อาจจะระบุเฉพาะ ปฏิบัติ (P3) ก็ได้เพราะจะ
สอดคล้องกับ PLO5  เพราะค าว่า ส่งเสริม (A2) จะเป็นนามธรรม อาจจะพิจารณาปรับเลือกใช้ค า Action 
Verb แต่ละระดับตามแนวทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy  เนื่องจากจะผูกโยงไปถึงการตอบ AUN-QA  
อาจใช้เลือกใช้ Action Verb ปฏิบัติ (P3) เพียงข้อเดียว เพ่ือให้เหมาะสมกับหัวข้อค าอธิบายรายวิชาให้มาก
ที่สุด และวัดประเมินได้ง่าย 
          9) รายวิชาการท างานเป็นทีม ระบุ Action Verb เป็น ปฏิบัติ(P3) และส่งเสริม (A2) อาจเลือก  
Action Verb  แค่ ปฏิบัติ (P3) เท่านั้นก็ได้  เพราะชัดเจนกว่า  แต่ถ้าเลือกส่งเสริมจะเกิดค าถามว่าส่งเสริม
แต่ละข้ออย่างไร เพราะในส่วนขยายระบุว่า “ก าหนดพันธกิจและเป้าหมายของทีม ก าหนดบทบาทให้ชัดเจน  
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดการความขัดแย้ง  ให้รางวัลส าหรับการท างานเป็นทีม  ส่งเสริมการเปิดกว้าง
และความไว้วางใจ ให้ค าติชมที่สร้างสรรค์” 

10) การก าหนด CLO จะส่งผลต่อการประกันคุณภาพแบบ AUN-QA  เนื่องจาก CLO จะต้องพลัก 
ดันให้เกิด PLO และ PEO  ที่ก าหนด  หาก CLO ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกัน ก็จะท าให้มองภาพไม่ออก
ว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาตอบโจทย์ PLO และ PEO อย่างไร  

11)  ในสไลด์สรุปการประกอบอาชีพของนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจจะเพ่ิมรูปเพ่ือสร้างความน่าสนใจ   
12)  หลักสูตรเป็นสหวิทยาการในด้านสังคมศาสตร์  ที่เกี่ยวกับเรื่องรัฐศาสตร์  นิติศาสตร์ และ 

การเมืองการปกครอง อาจจะต้องพิจารณารายวิชาที่จะสอนนักศึกษาให้ครบศาสตร์ที่น ามาบูรณาการร่วมกัน  
13)  การเรียง YLO แต่ละชั้นปี  ควรมีการพิจารณาจัดเรียง Sequence ให้ชัดเจน เหมาะสม 
14)  ในเอกสาร CLO หน้า 30   ล าดับที่ 3 ระบุว่า “ปฏิบัติ, ส่งเสริม” การบริหารงานเอกสารและ 

งานสารบรรณ  จะเป็นการฝึกปฏิบัติอย่างเดียว อาจไม่ต้องใช้ค าว่า “ส่งเสริม”  ในช่อง Teaching Activities 
อาจระบุเป็น“ปฏิบัติงานงานเอกสารและสารบรรณ” แทน “สถานการณ์จ าลองงานเอกสารและสารบรรณ” 
เพราะปกตเิป็นการปฏิบัติจริงในส านักงานจริงอยู่แล้ว ในช่อง Learning Activities ควรเรียงตาม Sequence 
โดยน าทดลองปฏิบัติมาไว้ส่วนท้าย  และพิจารณาทบทวนการเรียง Sequence ในรายวิชาอ่ืน ๆ ด้วย  

15)  ในเอกสาร CLO หน้า 33  รายวิชากฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง มีการก าหนด  
CLO หลายข้อ แต่มีการใช้ค าว่า “อธิบาย ..น าไปใช้ เสนอพิจารณา..” เหมือนกันหลายข้อ อาจมีการพิจารณา
น าข้อความมาจัดกลุ่มรวมกันให้เหลือไม่เกิน 5 CLO ก็จะท าให้ง่ายต่อการวัดผลลัพธ์ 
  
 



๑๐ 

 

มติการประชุม  เห็นชอบรายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดย 
                    มอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไขและเพ่ิมสไลด์น าเสนอตามข้อเสนอแนะของ 
                    คณะกรรมการบริหารวิชาการ และน าเสนอสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  

          วาระท่ี 4.1  การพิจารณาแผนการรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2568 

                          ด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน  กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการสรุปข้อมูล
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2568 เพ่ิมเติม  ในหลักสูตรที่ได้ผ่านความเห็นชอบเพ่ิมเติมจากสภา
มหาวิทยาลัยจ านวน 7 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง 
นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้   

                        1.  คณะวิทยาการจัดการ  
                             1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  
                                   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (เทียบโอน) 
                             1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  
                                   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (เทียบโอน) 
                             1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่   
                                   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (เทียบโอน) 
                        2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                             2.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
                                   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (เทียบโอน) 
                             2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
                             2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาษาไทย วิชาเอกภาษาไทย  และ 
                                   วิชาเอกภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  
                             2.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  
 

 
 



๑๑ 

 

 
                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

(เอกสารประกอบอ้างอิง  ข้อมูลแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2568  เพิ่มเติม) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 เพ่ิมเติมตามเสนอ  จากนั้นน าเสนอ 
                 ที่ประชุมสภาวชิาการพิจารณาตามล าดับ 
 

            วาระท่ี 4.2  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2567  ครั้งท่ี 4 
                             ด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษาได้สรุปข้อมูลการเปลี่ยน 
แปลงรายชื่อการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 4  ซึ่งเป็นอาจารย์
ผู้สอนของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว   
                             จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
             (เอกสารประกอบอ้างอิง   สรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้สอน จ านวน 4 คณะ)  
ข้อสังเกต   
      1) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา “คุณค่าของการมีชีวิตอยู่” มีชื่ออาจารย์ชมพู่ และอาจารย์สุพิศ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งสอนจริง 12 Section แต่ค าสั่งที่แต่งตั้งฉบับแรกมีเกินมากกว่า 12 Section 
อาจจะต้องปรับแก้ไข 
       2) คณะพยาบาลศาสตร์ ยังไม่ทราบว่ามีการออกค าสั่งแต่งตั้งผู้สอนของโรงเรียนสาธิต ชั้น ม.4  แล้ว
หรือไม่  
           
 



๑๒ 

 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567   
                  ครั้งที่ 4  ตามเสนอ  

            วาระที่ 4.3  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ส าหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2566 

                             ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าปีการศึกษา 2566  เนื่องจากเหตุผลดังนี้  

(1) การเรียนรายวิชาพฤกษศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเป็นฤดูแล้ง ท าให้น าพืช 
ตัวอย่างในมหาวิทยาลัย/ท้องถิ่นมาใช้ในการศึกษาได้ยากกว่าภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นฤดูฝน เช่น พืชในกลุ่มไม่มี
ท่อล าเลียง 

(2) ในรายวิชาพฤกษศาสตร์ได้น าต้นหางนกยูงฝรั่ง ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยมา 
ใช้เป็ตัวอย่างศึกษาโครงสร้างพืชดอก รวมถึงการน ามาเป็นแบบวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้
รู้จักต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัย ด้วยต้นหางนกยูงฝรั่งนั้นพบการออกดอกประมาณเดือนเมษายน – ต้นเดือนสิงหาคม จากนั้จะ
ติดฝักเป็นผลและเมล็ด ท าให้ระยะเวลาในภาคเรียนที่ 1 สามารถใช้ต้นหางนกยูงฝร่งเป็นตัวอย่างพืชเพ่ือ
ศึกษาได้ครบทุกโครงสร้างเป็นอย่างดี  

(3) ย้ายรายวิชาพฤกศาสตร์มาเป็นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 โดยไม่สามารถย้ายมาใน 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ได้  เนื่องจากนักศึกษารหัส 66 (ขณะนี้เรียนปีที่ 2) ได้เริ่มเรียนในแผนการศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 แล้ว  

(4) หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ไม่มีนักศึกษารหัส  
65 จึงยังไม่มีนักศึกษาได้เรียนรายวิชาของชั้นปีที่ 3 (รหัส 65) ในภาคเรียนที่ 1/2567 นี้  การย้ายรายวิชึง
ไม่กระทบการเรียนและแผนการศึกษาปีที่ 2 และ 3 
                                ทั้งนี้  เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาในการเรียนรู้พืชจากตัวอย่างจริง 
นักศึกษาตั้งแต่รหัส 66 สามารถเรียนรายวิชาพฤกศาสตร์ในปี 3 ภาคเรียนที่ 1 โดยสามารถเริ่มในปี
การศึกษา 2568 เป็นต้นไป  
                                ในการนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จึงขอเปลี่ยนแปลง
แผนการเรียนส าหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2566 ดังนี้  

    แผนการเรียนเดิม 
ภาคเรียนที่  กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
2/2567 เฉพาะด้านบังคับ 4032202 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 
1/2568 เลือกเสรี 2200005 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

 

    แผนการเรียนที่แก้ไข 
ภาคเรียนที่  กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
2/2567 เลือกเสรี 2200005 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
1/2568 เฉพาะด้านบังคับ 4032202 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 



๑๓ 

 

                             จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
       (เอกสารประกอบอ้างอิง   บันทึกข้อความที่ วท 1781/2567  ลงวันที่ 23 กันยายน 2567) 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
                  ในภาคเรียนที่ 2/2567 และภาคเรียนที่ 1/2568 ตามเสนอ  

           วาระท่ี 4.4   การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา  
วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ส าหรับนักศึกษาเข้า ปีการศึกษา 2566 

                             ด้วยหลักสูตรศิลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  เนื่องจากหลักสูตร
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 2565 มีจ านวนหน่วย
กิต 159 หน่วยกิต ซึ่งหลักสูตรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตร 
2565 สามารถส าเร็จการศึกษาสมบูรณ์ภายใน 4 ปี ตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา และขอเพ่ิม
รายวิชาลงในภาคเรียนปกติของแผนการศึกษาเพ่ือการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้กู้ กยศ. 

                            ในการนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  จึงขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการเรียน โดยขอโยกย้ายรายวิชาเฉพาะด้านเลือก และขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนจาก
รูปแบบ Block Course เป็นรูปแบบการสอนแบบปกติ จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้  
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

เฉพาะด้านเลือก 1654306 มารยาทและการสมาคมส าหรับโรงแรม 3(3-0-6)  เปลี่ยนเปน็รูปแบบ
การสอนแบบปกต ิ1654601 การจัดการธุรกิจไมซ์ 3(3-0-6) 

                             จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
           (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ มส.1146/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567) 
 

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น 
1) หลักสูตรมีสภาวิชาชีพก ากับดูแลด้วยหรือไม่  เพราะในสมัยที่มีผู้สมัครเรียนจ านวนมาก ทราบว่า 

ว่าหลักสูตรเดิมเคยมีจุดแข็ง ที่มาเรียนแล้วจะได้รับใบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ การปรับแผนการเรียนจะท า
ให้มาตรฐานของหลักสูตรลดลงหรือไม่  

2) ปกติหลักสูตรที่เปิดสอนเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรแล้วจะไม่ได้รับใบประกอบอาชีพมัคคุเทศก ์
นักศึกษาจะต้องไปสอบเพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์เอง แต่ที่ผ่านมาอาจารย์ของหลักสูตรจะจัดติว 
การสอบให้เท่านั้น  

3) หลักสูตรควรยังมีการจัดการติวเพื่อสอบมัคคุเทศก์เพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา เพ่ือสร้างจุดขายเพ่ิมข้ึน  
4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนรายวิชาเฉพาะด้านเลือกจากเดิมในรูปแบบ Block  

Course มาเป็นรูปแบบการสอนแบบปกติ ก็จะมีผลท าให้จ านวนหน่วยกิตของนักศึกษาเป็น 27 หน่วยกิต ซึ่ง 



๑๔ 

 

จะเกินจากที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 22 หน่วยกิตต่อภาคเรียน หากจะด าเนินการจะมี
ข้อยกเว้นได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2566 ข้อ 19.1 วรรคสุดท้าย  คือ “....อาจกระท าได้โดยขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นรายกรณ.ี..”   

5) หลักสูตรอาจจะน ารายวิชาทั้ง 2 วิชาที่เกินไปจัดท าเป็นหลักสูตร LLL แบบเก็บสะสมหน่วยกิต 
โดยเรียนแบบออนไลน์ และน ามาขอเทียบโอนภายหลังจะได้หรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการลงทะเบียนเกิน
จ านวนหน่วยกิต 

6) อาจพิจารณาสรุปแนวทางท่ีจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็น 2 แนวทาง คือ  
(1) ไม่อนุญาตให้ปรับแผน โดยให้ใช้แผนการเรียนเดิมที่มหาวิทยาลัยเคยอนุมัติไปแล้ว  หรือ (2) ไม่อนุญาต 
ให้ปรับแผน แต่ให้หลักสูตรพิจารณาน ารายวิชาไปจัดท าหลักสูตร LLL แบบเก็บสะสมหน่วยกิต โดย 
ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนเข้าอบรม และน ามาขอเทียบโอนภายหลัง  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จัดท าสรุปความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพ่ือเสนอสภา 
                 วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยเสนอเป็น 2 แนวทาง คือ (1) ไม่อนุญาตให้ปรับ 
                 แผน โดยให้ใช้แผนการเรียนเดิมที่มหาวิทยาลัยเคยอนุมัติไปแล้ว  หรือ  (2) ไม่อนุญาตให้ปรับ 
                 แผน แต่ให้หลักสูตรพิจารณาน ารายวิชาไปจัดท าหลักสูตร LLL แบบเก็บสะสมหน่วยกิต โดยให้ 
                 นักศึกษาไปลงทะเบียนเข้าอบรม และน ามาขอเทียบโอนภายหลัง  

           วาระท่ี 4.5  การพิจารณาการขอเปิดรายวิชา ส าหรับนักศึกษาโครงการ CWIE+EEC Model 
Type A Master Class                      

                            อ้างตามหนังสือที่ อว 0204.6/ว 5851 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตรเข้า
ร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A 
Master Class ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มีนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ   และหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 คน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
ต้องมีการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวล 6 เดือน โดยได้มีการสลับให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2567 เรียบร้อยแล้ว  ส่วนในภาคเรียนที่ 2/2567  จึงจะขอ
ความอนุเคราะห์กองบริการการศึกษาเปิดรายวิชาและก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด รายละเอียดดังนี้  
 

ที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชา 
รายวิชา 
ที่ขอเปิด 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
1 
2 
3 
4 
5 

64046561121 
64046561120 
64046561105 
64046561116 
64046561106 

นายวราเมธ ป้องทอง
น.ส.วราภรณ์ แสวงหา 
น.ส.ณัฐนรี  ศรสีมัยนาย
ภาณุวัฒน์ จันศรีน.ส.ณัฐ
ริกา  ค าเฮยีง 

เทคโนโลย ี
ส ารวจและ 
ภูมิสารสนเทศ  

5504904 
โครงงานภาคนิพนธ์ 2 

ผศ.ดร.รัชดา  
         ค าจริง  

5514502 การพัฒนา
บุคลากรและการฝึกอบรบ
ด้านเทคโนโลย ี

อ.สันติ  
   บุญทัศนกุล 

5683302 การจัดการ
ภัยพิบัติชุมชน 

อ.สุภาวด ี
       ซ้องก๋า 



๑๕ 

 

                       
ที ่ รหัสนักศึกษา รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชา 

รายวิชา 
ที่ขอเปิด 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
6 64046680110 นายศุภณัฐ  สารด ี วิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์
7014301 กฎหมายและ
จริยธรรมทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

อ.สารลัย์   
       กระจง 

7014901 โครงงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 

                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
        (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ ศพศ. 243/2567 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2567) 
 

ข้อสังเกต   การขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ควรมีการเสนอเรื่องผ่านคณบดี  เนื่องจากเก่ียวข้องกับการ 
              บริหารงานวิชาการในคณะ และเป็นรายวิชาที่อยู่สังกัดคณะ  หากมีการน าเสนอเรื่องลักษณะนี้ 
              ในคราวต่อไป ให้ส่งเรื่องผ่านคณะให้เรียบร้อยก่อนเสนอท่ีประชุม 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขอเปิดรายวิชาส าหรับนักศึกษาโครงการ CWIE+EEC Model Type A Master  
                 Class ตามเสนอ  
 

 
           วาระท่ี 4.6  การพิจารณาการเพิ่มกลุ่มเรียน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ 

                            ด้วยปัจจุบัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รหัส 
2567  จ านวน 49 คน โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567  
กองบริการการศึกษาได้จัดการเรียนการสอน จ านวน 1 กลุ่มเรียน  แต่เนื่องด้วยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมี
จ านวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
                            ในการนี้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จึงขออนุญาตกองบริการการศึกษาจัดกลุ่ม
เรียนเป็นจ านวน 2 กลุ่ม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567  เป็นต้นไป จนถึงปีการศึกษา 2570  ตาม
แผนการเรียนภาคปกติ  670446102 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่แนบ 

                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
        (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ รปศ. 100/2567  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2567) 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขอเพ่ิมกลุ่มเรียน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                 ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จนถึงปีการศึกษา  
                 2570 ตามเสนอ 
 
 
 



๑๖ 

 

           วาระท่ี 4.7  การพจิารณาการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาการแปลงานด้านการ
สื่อสารมวลชน ของอาจารย์ปาณธีร์  สัตยาภรณ์  

                            ด้วยอาจารย์ปาณธีร์  สัตยาภรณ์  สงักัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอ 
แก้ไขผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา รหัสวิชา 1554307  การแปลงานด้านการสื่อสารมวลชน 
Sec. 99 เนื่องจากเก็บรวบรวมคะแนนไม่ครบ  
                            ในการนี้ อาจารย์ปาณธีร์  สัตยาภรณ์  จึงขอแก้ไขผลการประเมินผลการศึกษาของ
นักศึกษา จ านวน 1 ราย  ในรายวิชา  1554307  การแปลงานด้านการสื่อสารมวลชน  ดังต่อไปนี้  
 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  
ช่องรายงานคะแนน คะแนน

รวม เกรด เรียน+งาน Q Pro mid ปภ. 
1 63044021114 น.ส.สุชาดา กองค า คะแนนเดิม 0 0 0 0 0 0 F 

คะแนนใหม่  17 10 10 8 10 55 C 

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
        (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ มส. 1041/2567  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2567) 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาที่เรียน รายวิชาการแปลงานด้านการสื่อสาร           
                 มวลชน ของอาจารย์ปาณธีร์  สัตยาภรณ์ จ านวน 1 ราย ตามเสนอ 
 

                    4.8  การพิจารณาการรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ และเสริมสร้าง
สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2567  

                            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ท าโครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ซึ่งก าหนดให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567  เข้ารับการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ  เป็นจ านวนทั้งสิ้น 
1,537 ราย เพ่ือปรับพื้นฐานให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

                            ในการนี้  ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจึงขอรายงานผลการด าเนินการโครงการดังกล่าวและ 
ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเสริมสร้างสมรรถนะภาษาอังกฤษ  
                            ทั้งนี้ ส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน และนักศึกษาไม่ได้เข้ารับการอบรม รวมจ านวน
ประมาณ 80 คน จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2567  แบบไม่นับหน่วยกิต   แต่ตารางเรียนก าหนดไว้ในคาบเรียนที่ 8-10  อาจารย์ผู้สอนจึงจะ
ขอจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และจะท าเรื่องแจ้งมาให้ทราบต่อไป   
                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา รายละเอียดสรุปผลการด าเนิน
โครงการตามเอกสารประกอบการประชุม    



๑๗ 

 

 

 

 
        (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ สศท. 0476/2567  ลงวันที่ 13 กันยายน 2567)  

 มติที่ประชุม   เห็นชอบผลการด าเนินโครงการพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือ 
                   นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และให้นักศึกษาที่ทดสอบไม่ผ่านและไม่ผ่านการ 
                   อบรมลงทะเบียนเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพันฐานเพ่ือการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปี 
                   การศึกษา 2567  ตามเสนอ 
 

                      4.9  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง การพิจารณา
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา 2568  

                                         - ถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม  -    
  (ให้เลื่อนการน าเสนอเพื่อด าเนนิการในปีการศึกษา 2569) 

 



๑๘ 

 

                    4.10  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2563 

                              ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ.
2563  เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบสัญญาจ้าง จ านวน 1 ราย  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2567  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

                              ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี  
พ.ศ 2563 จ านวน 1 ราย  ดังนี้  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิ  
การศกึษา สาขา สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

สาเหตุที่
เปลี่ยน 

1 ผศ. นายอุดมศักดิ ์
    อรรถโกวิท 

ศศ.ม. การวิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่น  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ์  

2548 ครบสญัญา
จ้าง 

  กศ.บ. ศิลปศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร 

2514 

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิ  
การศกึษา สาขา สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

คุณสมบัติ 

1 อาจารย ์ นายกมลฉตัร 
    ศรีเจริญลาภ 

ศป.ม ศิลปะและการ
ออกแบบ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2564 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิ

หลักสตูรระดับ
ปริญญาตรีที่

ก าหนด  

  ศศ.บ. ออกแบบประยุกต์
ศิลป ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปาง 

2555 

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

          (เอกสารประกอบอ้างอิง  แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  
  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ราย จากนั้น 
                 น าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับ  
 
 
 



๑๙ 

 

                    4.11  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2565 

                              ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ.2565  
เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย้ายไปสังกัดหลักสูตรระดับปริญญาโท  จ านวน 1 ราย  โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2567  เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม กันยายน 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
                              ในการนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ .2565   
จ านวน 1 ราย  ดังนี้  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิ  
การศกึษา สาขา สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

สาเหตุที่
เปลี่ยน 

1 รศ. นายกันต ์
      อินทุวงศ์ 

Ph.D. Industrial Education Panjab University, 
India 

2550 ย้ายไปสังกัด
หลักสตูรระดับ

ปริญญาโท กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 2542 

  บธ.บ. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร 2539 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิ  
การศกึษา สาขา สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

คุณสมบัติ 

1 ผศ. นายชัชพล 
    เกษวิริยะกิจ 

ปร.ด. การจัดการเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนคร 

2566 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิ

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีท่ี

ก าหนด  

กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 2543 

  อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลยัเกษม
บัณฑิต  

2541 

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

          (เอกสารประกอบอ้างอิง  แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                 เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ราย  
                 ตามเสนอ จากนั้นน าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับ  
 

                    4.12  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2567 

                                     -ถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม-   
(-หลักสูตร ค.บ.นาฏศิลป ์ยังอยู่ระหวา่งการตรวจสอบหลักสูตร และรอการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา  

-การเปลี่ยนแปลง สมอ.08 ตามหลักเกณฑ์รับรองหลักสูตรของคุรุสภาในรอบ 5 ปี สามารถเสนอขอเปลี่ยนแปลงได้ครั้งเดียว) 



๒๐ 

 

                    4.13  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 

                              ด้วยคณะครุศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ.2562  เนื่องจากมีแผนการ
ปรับปรุงศักยภาพเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้น จ านวน 3 ราย  และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการคณะครุศาสตร์  โดยการท ามติเวียน ตามบันทึกข้อความที่ คศ. ว 592/2567 ลงวันที่ 21 
มีนาคม  2567  เรียบร้อยแล้ว  
                              ในการนี้ คณะครุศาสตร์  จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2562   จ านวน 3 ราย  
ดังนี้  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิ  
การศกึษา สาขา สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย์  น.ส.วลดิา 
     อุ่นเรือน 

กศ.ด. หลักสตูรและ
การสอน  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2563 เตรียมความ
พร้อมพัฒนา
หลักสตูรใหม ่วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 

  ค.บ. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

2546 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข (วิชาเอกฟิสิกส์)  

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิ  
การศกึษา สาขา สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

คุณสมบัติ 

1 อาจารย์  นายวิศิษฎ ์
    มหานิล 

วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสตูรระดับ
ปริญญาตรีที่

ก าหนด  

ค.บ. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

2546 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม (วิชาเอกชีววิทยา) 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิ  
การศกึษา สาขา สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย์  นายอัฐสัณฆ ์
  นครศร ี

วท.ม. พฤกษศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2535 เตรียมความ
พร้อมพัฒนา
หลักสตูรใหม ่

กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 
วิโรฒ พิษณุโลก 

2525 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข (วิชาเอกชีววิทยา)  

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิ  
การศกึษา สาขา สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

คุณสมบัติ 

1 อาจารย์  นายอิสระ 
      ทับสีสด 

วท.ม. การสอนชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2526 เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสตูรระดับ
ปริญญาตรีที่

ก าหนด  

กศ.บ. การสอนชีววิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทร-
วิโรฒ ประสานมติร 

2517 



๒๑ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม (วิชาเอกเคมี) 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิ  
การศกึษา สาขา สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 ผศ. นางอัมพวัน 
      วิริยะ 
      รัตนกุล 

วท.ด. เคม ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2560 เตรียมความ
พร้อมพัฒนา
หลักสตูรใหม ่

วท.ม. เคม ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2552 

วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข (วิชาเอกเคมี)  

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิ  
การศกึษา สาขา สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

คุณสมบัติ 

1 อาจารย์  น.ส.จิราพร 
 เกตุวราภรณ ์

ปร.ด. เคมีประยุกต ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2558 เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
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วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2553 
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                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

          (เอกสารประกอบอ้างอิง  แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

มติที่ประชุม   การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ค.บ.  
                  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 จ านวน 3 รายตามเสนอ  จากนั้นน าเสนอ 
                  ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับ  
 

                    4.14  การพิจารณากรอบแนวคิด (Concept Paper)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2568)  

                              ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสุตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2568)  โดยด าเนินการตามขั้นตอนการจัดท ากรอบแนวคิด 
(Concept Paper) การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  โดยน าเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เรียบร้อยแล้ว จึง  
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
    (เอกสารประกอบอ้างอิง  1. เอกสารกรอบแนวคิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
                                      (ปรับปรุง พ.ศ. 2568)  
                                  2. ไฟล์น าเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
                                      (ปรับปรุง พ.ศ. 2568)  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1) สไลด์น าเสนอจุดเด่นของหลักสูตร ค.บ. ควรต้องปรับแก้เป็น  SIL  ไม่ใช่  CWIE 
2) PEO1 ที่ระบุว่า “...สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพ 

สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ” หลักสูตรมีแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักสูตร ค.บ.ดนตรี
ศึกษาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร  เนื่องจากจะพูดถึงธุรกิจระดับประเทศ แต่เราอยู่ใน
ระดับชุมชนและท้องถิ่น จะส่งผลลัพธ์ถึงในระดับประเทศหรือไม่ 
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3) PEO1 อาจปรับแก้ไขเป็น “เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนดนตรี สามารถประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น”  

4) อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ที่เสนอว่าสามารถเป็นผู้ประกอบการได้  หลักสูตรมีรายวิชาใดท่ีผลักดัน 
ให้ประกอบธุรกิจได้บ้าง  หากสอดแทรกอยู่ในแต่ละรายวิชา ควรต้องระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชา  ทั้งนี้ ใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก็มีรายวิชาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ อาจน ามาบรรจุไว้ในหลักสูตร หรือก าหนดเป็น
รายวิชาผู้ประกอบการดนตรี เป็นต้น  

5) ผู้จบหลักสูตร ค.บ.ดนตรีศึกษา หากไปเป็นครูผู้สอนดนตรี  ครู 1 คน จะสามารถสอนการใช้เครื่อง 
ดนตรีวงโยธวาทิตได้ทุกชิ้นหรือไม่ หรือกรณีสอนดนตรีไทย สามารถสอนการเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกชิ้น เพ่ือ
สร้างวงดนตรีไทยได้หรือไม่  ควรเสริมความรู้ ทักษะการใช้เครื่องดนตรีให้กับนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือเป็น
จุดเด่นของหลักสูตร 

6) หน่วยกิตของหลักสูตร จ านวน 131 หน่วยกิต อาจจะถูกสภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัย 
สอบถามเพ่ือขอปรับลด ควรมีการเตรียมตอบค าถามไว้ด้วย  

7) เมื่อหลักสูตรมีการจัดท ารายละเอียดหลักสูตรแล้ว ควรน าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะครุศาสตร์ให้ความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอนด้วย  
 

มติที่ประชุม  มอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไขกรอบแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตร ค.บ.  
                 ดนตรีศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2568) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  
                 เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับต่อไป  
 

                    4.15  การพิจารณารายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปรับปรุง พ.ศ. 2568)  

                              ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2567  และน าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2567  เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
(เอกสารประกอบอ้างอิง  1. รายละเอียดหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ 
                                   พัฒนาท้องถิ่น (ปรับปรุง พ.ศ.2568) 
                               2. รายละเอียดรายวิชา (CLOs) หลักสูตร ฯ  
                               3. ไฟล์น าเสนอหลักสูตร ฯ ) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
      1)  การเขียน PLO จะต้องใช้ค าที่เป็น Action Verbs  คือ “อธิบาย ความรู้ แนวคิดด้านสังคมศาสตร์... 
ฯลฯ และปกติการเขียน PLO จะแยกเรื่องทักษะซึ่งจะเป็นโหมดการเรียนรู้ในเรื่อง skill และ psychomotor   
ส่วนการประยุกต์จะเป็นโหมดของ Knowledge และ Cognitive  แต่หลักสูตรเขียนโดยน า 2 Domain มา
รวมกันจะท าให้วัดยากเพราะต้องวัด 2 Domain   แต่ก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรจะรวมหรือจะแยก 
       2) ใน PLO2 ระบุว่า “มีทักษะและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล...”
จะคล้ายกับ PLO4 หรือไม่    เพราะใน Plo2 มีการใช้ค าหลักที่เหมือนกับ  PLO4  คือ “...และเทคโนโลยี
ดิจิทัล” ซึ่งจะกินความใน PLO4 ด้วย 
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       3) ใน PLO4 มีการน า 2 Domain มารวมใน PLO เดียวกัน   ในเรื่องของ Effective คุณลักษณะ 
พฤติกรรม ค่านิยม ที่หลักสูตรน าไปรวมใน skill  ควรจะเขียนแยกกันอย่างน้อยต้องเป็น 5 PLO เพ่ือจะใช้วัด 
       4) PLO3  ระบุว่า “มีทักษะในการออกแบบ วางแผนแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่...”  เป็น Domain ด้าน
ความรู้(Knowledge)  หลักสูตรต้องมั่นใจว่านักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้  ประเมินแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ และออกแบบแผนการแก้ปัญหาได้   ซึ่งอยู่ในระดับ 4 – 6  และต้องมีรายวิชารองรับสนับสนุน 
PLO3 อย่างเหมาะสม  โดยทั่วไปหลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่จะก าหนดความรู้ไว้แค่ระดับประยุกต์ใช้
เท่านั้น  หากหลักสูตรสามารถท าไดต้ามระบุไว้ กจ็ะท าให้หลักสูตรมีความโดดเด่นมากขึ้น 
       5) หลักสูตรมีการน าศาสตร์สองศาสตร์มาบูรณาการเป็นหลักสูตรใหม่ จะมีจุดขายอย่างไร  จบแล้ว
ท างานอะไร กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรคือใคร เมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีตลาดแรงงานใดรองรับ  และจะ
ซ้ าซ้อนกับหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยหรือไม่  เนื่องจากจะมีรายวิชาจะเกี่ยวกับเรื่องปัญญา 
ประดิษฐ์  แอปพลิเคชั่น  เทคโนโลยีดิจิทัล  ซึ่งผู้สมัครอาจจะไปเลือกสมัครเรียนในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะตรงมากกว่า  สังคมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่กว้าง กรณี
การเปิดสอบของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท้องถิ่นส่วนใหญ่จะรับผู้จบตรงสายเฉพาะทาง ดังนั้น 
หลักสูตรจะต้องชี้ชัดให้ได้ว่านักศึกษาที่ผลิตออกมาจะแตกต่างกับหลักสูตรสายอ่ืนอย่างไร ทั้งนี้ ในอนาคต
กรณีจะปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรคณะอ่ืนที่เป็นสายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการมาพูดคุยกัน 
เพ่ือจะได้พิจารณารายวิชาของหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน  
        6)  Needs ที่หลักสูตรวิเคราะห์ได้มาอาจยังไม่ชัดเจน เมื่อมอง Needs แล้วต้องมองตลาดแรงงานที่
รองรับด้วยว่า ว่านักศึกษาจบแล้วจะท างานอะไรได้บ้าง ความโดดเด่นของหลักสูตรที่น าเสนอเหมือนจะเน้น
เรื่องการน าเครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาสังคมมากกว่า “การน าเรื่องการพัฒนาสังคมมาน าเรื่อง
เทคโนโลยีดิจิทัล” ตามชื่อสาขาวิชา  แต่จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาคอมพิวเตอร์มีเพียง 3 วิชา (9 หน่วย
กิต) ไม่ถึง 15 หน่วยกิต  ไม่ตรงกับที่น าเสนอไว้ ปกติหากไปสมัครสอบบรรจุวิชาเอกที่เกี่ยวข้องจะต้องเรียน
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต จึงควรจะทบทวนจุดเน้นของสาขาวิชาให้ชัดเจนว่าจะให้น้ าหนักไปทางใดเป็นหลัก 
มีรายวิชาใดรองรับ ตอบโจทย์การเป็นนักพัฒนาสังคมอย่างไร ทั้งนี้ ชื่อคุณวุฒิหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ก็ยังไม่มี
ปรากฏอยู่ในบัญชีคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง จนกว่าจะส่งเสนอผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
จึงควรพิจารณาเลือกก าหนดจุดเน้นของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากที่จะให้มีผู้มาส มัคร
เรียน  

        7) กรณีมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการ
ทบทวนและหารือร่วมกันว่า จะให้มีการด าเนินการต่อไปหรือไม่  หรือร่วมกันพิจารณาว่าควรจะน าหลักสูตร
ใดมารวมกับหลักสูตรใด   
        8)  หลักสูตรอาจน าข้อมูลจาก Stakeholder Needs ที่วิเคราะห์มาแสดงให้เห็นไม่หมด ท าให้มอง
ภาพไม่ชัดว่าเป้าหมายหลักการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 60% คือเน้นด้านสังคมศาสตร์  และอีก 40% เป็น
สมรรถนะที่สองที่ต้องการให้นักศึกษามีทักษะสามารถใช้เครื่องมือ Application ต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
ต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการท างานด้านสังคมศาสตร์ได้  แต่เมื่อหลักสูตรน าเรื่องดิจิทัล คอมพิวเตอร์ 
แอปพลิเคชั่นมาเพ่ิมและใช้ค าว่า “..สร้างแอปพลิเคชั่น..” ท าให้เหมือนเน้นหนักในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศมากกว่าเรื่องการพัฒนาสังคมหรือสังคมศาสตร์ จึงควรน าข้อมูล Stakeholder Needs จากกลุ่ม
ต่าง ๆ มาแสดงเพ่ิมในสไลด์ และปรับการน าเสนอให้เข้าใจชัดเจนว่าหลักสูตรจะเน้นด้านสังคมศาสตร์ แต่จะ
เพ่ิมเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ เพื่อเป็นทักษะที่สองให้กับนักศึกษา เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาชุมชนและสังคมได้ และน าเสนอให้ชัดเจน สอดคล้องกัน  



๒๔ 

 

        9) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีความชัดเจนในหลักสูตรและต้องสามารถตอบค าถามได้  โดยหลักควรจะ
น าเรื่องการพัฒนาสังคมมาเป็นตัวน า ส่วนเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือเท่านั้น   หลักสูตรจะต้อง
สร้างบัณฑิตเพ่ือพัฒนาสังคม โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือช่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
การเมือง ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  และน ามาใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาสังคมได้  ซึ่งจะเป็น
การตอบสนองต่อ Agenda ของมหาวิทยาล้ยได้ชัดเจนมากขึ้น  
        10) ควรน าเสนอข้อมูลจ านวนนักศึกษาคงอยู่ปัจจุบันแต่ละชั้นปี  และข้อมูลการประกอบอาชีพของ 
ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาเพ่ิม  กรณีนักศึกษาของหลักสูตรมีอัตราบรรจุน้อย ก็ควรจะก าหนดแผนรับนักศึกษา
น้อยลง กรณีผลิตนักศึกษาเพ่ือไปท างานหน่วยงานด้านพัฒนาสังคม  ซึ่งเป็นหน่วยงานเกิดขึ้นใหม่และผู้สอบ
บรรจุเข้าท างานส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นมีอายุยังไม่มาก อัตราเปิดสอบบรรจุเพ่ือทดแทนอัตราเกษียณอาจจะรอ
อีกนาน  ดังนั้นหลักสูตรควรจะพิจารณาทบทวนว่าใครจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร และพิจารณา
ก าหนดรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
         11) “ทักษะทางสังคม” ที่หลักสูตรระบุใน PEO นิยาม หมายความถึงอะไร  เห็นว่าส่วนใหญ่ที่ใช้กัน
ทั่วไป “ทักษะทางสังคม” จะหมายถึง Soft skills มากกว่า โดยหลักสูตรไปพิจารณาว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งอจจะ
อยู่ในเรื่องการคิดสร้างสรรค์  จิตอาสา  การสื่อสาร  และเลือกไม่ให้ซ้ ากัน  และหากเขียนปรากฎไว้จะต้องถูก
ซักถามและถูกวัดเสมอ  
         12) ควรปรับแก้สไลด์น าเสนอให้ชัดเจนว่า หลักสูตรมีจุดเน้นในเรื่องของการพัฒนาสังคม โดยน า 
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ  และชื่อหลักสูตรที่มีค าว่า “..เทคโนโลยีดิจิทัล” อาจต้องมีการพิจารณา 
อีกครั้ง เนื่องจากรายวิชาที่รองรับมีหน่วยกิตไม่ถึง 15 หน่วยกิต  และปรับแก้ไขตั้งแต่ PLO  เนื่องจากมีการ
พูดถึงเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมด้วย  
 

มติที่ประชุม   มอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงสไลด์และรายละเอียดหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 
                  คณะกรรมการบริหารวิชาการ จากนั้นน าเสนอสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับต่อไป  
 
               4.16. การพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2568 

                        ด้วยกระทรวงการอุมมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้มหาวิทยาลัยส่ง
ข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา 
และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 135 ตอนพิเศษ 3ง วันที่ 5 มกราคม 2561 นั้น  
                        กองพัฒนานักศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ให้มีการด าเนินการในส่วนของประกาศ 
ข้อก าหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิต นักศึกษาพิการเข้าเรียนในสัดส่วน หรือจ านวนที่เหมาะสม
เพ่ือประกาศให้ในแต่ละปีการศึกษา เช่น เป้าหมาย จ านวนรับ หลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการรับคนพิการ
เข้าศึกษาในสถาบันประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา คณะ สาขาวิชาที่จะเปิดรับ วิธีการคัดเลือก การจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ   
                        จึงน าเสนอ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษา
พิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2568 ต่อคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม  
        (เอกสารประกอบอ้างอิง  (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษา 
                                       พิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2568 



๒๕ 

 

ข้อสังเกต   เดิมมหาวิทยาลัยเคยจัดท าประกาศสภามหาวิทยาลัย โดยท าเป็นประกาศกลางเพ่ือใช้ต่อเนื่อง แต่
ภายหลัง สป.อว. ขอให้มีการจัดท าประกาศแบบรายปี  เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษามึการประสานเกี่ยวกับ
การขอทุนนักศึกษา นักศึกษาพิการเสนอไปทุกปี จึงขอให้มหาวิทยาลัยมีการจัดท าประกาศเป็นรายปี เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยแต่ละปี   
 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ 
                 นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2568  จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
                 กลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด  

-   ไมม่ี   - 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ   
- ไมม่ี   - 

 

เลิกประชุม  เวลา 14.00  น.  
                                         

                                                                                                                                  
                                              นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน 

                                                                 ผู้จดบันทึกการประชุม/จัดท ารายงาน 

                                                                  

                                                                                                

                                                                            นายนิติธร  อุ่นค าปา 
                                                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


